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จารกึไว้เป็นประวตัศิาสตร ์สภามหาวทิยาลยั ความดนัขึน้ ถกเครยีด
ประเด็นการประชุมสภาที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายฯ

นายกสภาฯ ตัง้กรรมการฝา่ยกฎหมายหาคำตอบ
สภามหาวิทยาลัยฯ ประชุมครั้งล่าสุด เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ความเครียดพุ่งกระฉูด เมื่อผู้

เสียหายจากการประชุมยื่นเอกสารต่อนายกสภา ขอคำชี้แจงหลายประเด็นเกรงสภาฯ และมหาวิทยาลัยจะสุ่มเสี่ยง
ตอ่การผดิกฎหมาย วธิปีฏบัิตริาชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหเ้ปน็อทุาหรณต์อ่กรรมการฝา่ยตา่งๆ ทีจ่ะตอ้ง
จัดการสรรหาเลอืกตัง้สำคญัๆ คราวตอ่ๆ ไป นายกสภาตัง้กรรมการ ๓ คน ไปดำเนนิการหาคำตอบในประเดน็ กรรมการ
สรรหาท่ีวางตนไม่เป็นกลาง และเข้าร่วมประชุม ตลอดจนบัตรเลือกต้ังซ่ึงเป็นเอกสารสำคัญหายไป ไม่สามารถขอดูได้

ผศ.สมบัติ พรหมเสน กรรมการสภาฯ ผู้แทนผู้บริหาร เปิดเผยว่า การประชุมสภาฯ คร้ังล่าสุดเม่ือ ๒๙ ก.ย.ท่ีผ่านมา
นายกสภาไดอ้นญุาตให้ รศ.สุรชัย ขวัญเมอืง ผู้เขา้รบัการสรรหาเปน็อธกิารบดคีนหนึง่ ซ่ึงไดย้ืน่เอกสารพรอ้มหลกัฐาน
ต่อนายกสภาในประเดน็ท่ีมีการประชุมสภาเม่ือ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นวาระสำคัญย่ิง เพราะมีการเลือกอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัย มีหลายประเด็นที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย หากมีคนนำไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง จะเกิดปัญหา
ต่อสภาและมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน / นายกสภาพิจารณาแล้ว จึงอนุญาตให้นำเสนอต่อสภาฯ ในวาระสืบเนื่อง
ซ่ึงมกีรรมการสภาพรอ้มทัง้ผูบ้ริหารฝา่ยตา่งๆ ไดร่้วมกนัฟงัในทีป่ระชมุพรอ้มกนั

ผศ.สมบัติ ชี้แจงสรุปว่า ประเด็นสำคัญที่ รศ.สุรชัย นำเสนอ คือการประชุมสภาที่มิได้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของการประชมุ กลายเปน็การประชมุลับไปโดยปรยิาย ทัง้ๆ ทีเ่จตนารมยมิ์ไดเ้ปน็เชน่นัน้ แตส่ถานการณแ์ละบรรยากาศ
แวดล้อมทำให้เป็นไป การประชุมลับทำให้มีผลกระทบหลายประการ ผู้ได้รับผลกระทบ จึงอาจนำไปฟ้องร้องว่าเป็นการ
ประชุมโดยมิชอบ และจะทำให้มติที่ประชุมมิชอบไปด้วย ประเด็นนี้จึงต้องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมและ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ระมัดระวังอย่างย่ิงท่ีจะต้องศึกษาและดำเนนิการอย่างรอบคอบในคราวตอ่ๆ ไปด้วย ประเด็นดังกล่าวน้ี
นายกสภาและอธกิารบดี ไดก้ล่าวขออภยัตอ่ผู้นำเสนอและตอ่สภาดว้ย

ประเด็นที่สำคัญที่สุดที ่ รศ.สุรชัย นำเสนอพร้อมทั้งอธิบายประกอบหลักฐานก็คือ ประเด็นที่กรรมการ
สรรหาอธิการบดี ซึ่งสภาฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการตัวแทนคณาจารย์ และเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เปน็กรรมการสภาฯ ดว้ย วางตนไมเ่ปน็กลาง กระทำการชดัแจง้เปน็หวัคะแนนในการหาเสยีง หลายวธิ ีรวมทัง้ใชเ้ฟสบุค๊
ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะ ปรากฎเป็นเอกสารชัดเจนในการเชียร์หรือสนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง จนกระทั่งมีการเตือนกัน
ในกรรมการสรรหาโดยประธานกรรมการแล้ว สิ่งเหล่านี้อาจทำได้หากเป็นอาจารย์หรือข้าราชการ, บุคลากรโดยทั่วไป
แต่คนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี, กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าวไม่ได้ ประเด็นดังกล่าวน้ี
จึงเข้าข่ายขดัมาตรา ๑๖ แหง่ พ.ร.บ.วิธปีฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หากมกีารไปฟอ้งร้องจะเปน็ประเดน็หลัก



ที่มติของสภาและมหาวิทยาลัยจะเสียหายอย่างยิ่ง ประเด็นดังกล่าวนี้ จึงเป็นอุทาหรณ์แก่กรรมการทุกกรรมการ, สภา,
หรือองค์กรใดๆ ที่มีการประชุมพิจารณาทางปกครอง ซึ่งจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งและเป็นปัญหาอยู่ในมหาวิทยาลัย
หลายแห่งจนทุกวันน้ี ประเด็นคำถามกคื็อ ผู้เสนอถามว่าสภาฯ จะดำเนินการในกรณน้ีีอย่างไร? เร่ืองน้ีนายกสภาได้แต่งต้ัง
ให้ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้, ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร และคุณโอภาส เขียววิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการดำเนินการเพื่อหาคำตอบโดยเร็ว

ในทา้ยทีสุ่ด รศ.สุรชัย ได้แสดงเจตนาดไีว้ต่อสภาวา่ “กระผมในฐานะทีเ่ป็นผู้ได้รับความเสยีหาย และอยูใ่นฐานะ
ที่จะร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความคุ้มครองจากการมีมติของสภามหาวิทยาลัยได้ แต่กระผมยังไม่กระทำในขณะนี้
เพราะไม่ต้องการที่จะทำลายมหาวิทยาลัย ซึ่งกระผมมีส่วนช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ให้มีปัญหา
ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความแตกแยกถูกแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ขาดความสามัคคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการเปลี่ยน
ผู้รักษาการอธกิารบดทุีก ๖ เดอืน เหมอืนบางมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนี ้ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองทีดี่เลย ดังนัน้กระผมจงึนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาข้อกล่าวหาของกระผมใน ๒ ประเด็นดังกล่าว ถ้ามีความเห็นด้วยก็จะต้องช่วยกัน
ระมัดระวังเพื่อจะได้ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดข้อกฎหมายต่อไป ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เป็นที่จับจ้องของสังคมโดยรอบด้าน การดำเนินการในลักษณะนี้ควรจะมีความโปร่งใสเป็นตัวอย่าง
ที่ดีต่อสังคมและเป็นบรรทัดฐานสำหรับการเลือกอธิการบดีในครั้งต่อไป”

ตามที ่มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม ได้ประกาศรบัสมัครผูแ้ทนสหกรณอ์อมทรพัยค์ร ู พิษณโุลก จำกดั
ในระหวา่งวนัที ่๒๔ - ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๕ นัน้ ปรากฎวา่ มีผู้สมัครเขา้รบัการเลอืกตัง้เปน็ผูแ้ทนสหกรณอ์อมทรพัยค์รู
พษิณโุลก จำกดั จำนวน ๒๙ ราย ดงันัน้ จึงขอเชญิชวนสมาชกิสหกรณฯ์ ลงคะแนนเลอืกตัง้ ผู้แทนสหกรณอ์อมทรพัยค์รฯู
ในวันพุธที ่๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยแยกเปน็

-ส่วนทะเลแกว้ ลงคะแนนเสยีง ณ ห้องกองบรหิารงานบคุคล ช้ัน ๒ อาคารทปีวิชญ์ ส่วนทะเลแกว้ ไดแ้ก่
สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้าราชการพลเรือน พนักงาน-คนงานที่ปฏิบัติงาน
 ณ ส่วนทะเลแกว้

-ส่วนวังจันทน์ ลงคะแนนเสียง ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดคณะครุศาสตร์
พนกังาน - คนงานทีป่ฏบัิตงิาน  ณ ส่วนวงัจนัทนแ์ละสว่นสนามบนิ

 สมาชกิสหกรณฯ์ จะไดรั้บเงินตอบแทนในการออกเสยีงฯ จำนวนคนละ ๕๐๐ บาท

ขอเชิญ สมาชกิสหกรณอ์อมทรัพยค์รูฯ หนว่ย มรพส. เลือกผู้แทน พธุท่ี ๓ ต.ค.นี้

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕
ของนักศึกษาภาคปกต ิดังน้ัน จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่งผลการสอบของนกัศึกษาสาขาตา่งๆ ท่ีจะสำเร็จการศึกษา
ภายในวนัที ่๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ ส่วนสาขาวชิาอืน่ทีย่งัไมส่ำเรจ็การศกึษา ขอใหส่้งผลการสอบ (เกรด) ภายในวนัที่
๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

ข่าวสารศรีพิบูลฯ จะดำเนินการผลิตจดหมายข่าวศรีพิบูลรายวัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ จนถึงวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาคของนกัศกึษาภาคปกต ิ(๙ ตุลาคม ๒๕๕๕) ดงันัน้ หากคณะ หนว่ยงาน หรอือาจารยท์า่นใด ทีมี่
ความประสงค์จะเผยแพร่ข่าวสาร บทความ หรือกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ขอความกรุณาติดต่อส่งข้อมูล
ภายในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ส่วนการเผยแพรท่างสือ่อ่ืนๆ ในช่วงปดิภาคเรยีน เช่น รายการพบูิลทัศน ์วารสารศรพิีบูล
หรือการประสานงานเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ยังคงดำเนินการตามปกติ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ งานประชาสัมพันธ์
ช้ัน ๑ อาคารทปีวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแกว้ หรือทาง e-mail : kai.viyada @ hotmail.com โทร ๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐
เบอร์ภายใน ๙๑๓๕


